

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การคัดเลือก/เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

พัฒนาท้องถิ่น ผันกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหา

สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

เทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นที่ให้ประชาชนมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตย และใกล้ชิดกับประชาชน การประสานงานต่างๆ ภายในชุมชนกับเทศบาล จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนร่วมกันให้เป็น ชุมชนน่าอยู่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน

เทศบาลตำบลท่ายางได้มีการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่ายาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา จึงได้ จัดโครงการจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตำบลท่ายางขึ้น จากเดิมที่มีการ จัดตั้งแล้ว 37 ชุมชน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เพื่อสรรหา/เลือกตั้งบุคคลในชุมชนแทนคณะกรรมการที่หมดวาระลง

ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่ายางมีการจัดตั้งชุมชนครบแล้วจำนวน 21 ชุมชน โดยมี คณะกรรมการชุมชนๆ ละ 5 คน สำหรับประธานชุมชนมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อชุมชน และประธานชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ประธานชุมชน	ชุมชน
1	นายมนต์ชัย อิ่มบูรณาประวัติ	ชุมชนบ้านท่าฟุ้ง-ศาลเจ้า
2	นางสุพิศ พุกสุข	ชุมชนถนนใหญ่-รพ.ท่ายาง
3	นายอภิเชษฐ คล้ายเพชร	ชุมชนบ้านหนองสีก
4	นางจำรัส ขำสะอาด	ชุมชนบ้านท่ากระเทียม-ไสค้ำ
5	นายประทีพ ช่วยชุ่ม	ชุมชนบ้านท่ามะเกลือ-ไสค้ำ
6	นายพีระ หินเก่า	ชุมชนบ้านหนองแพบบนมงคลเกษม
7	นายสนทยา บุญประเสริฐ	ชุมชนโรงนอกหนองแพบสามัคคี
8	นายพรเมษา พรมจันทร์	ชุมชนบ้านเขากระจิว
9	นายสมจิตร เกิดสิน	ชุมชนสี่แยกสามัคคี
10	นายมานพ บุญแท้	ชุมชนบ้านหนองบัว
11	นายบัญญัติ พูลพิพัฒน์	ชุมชนตะแบกทอง
12	นายประสิทธิ์ อยู่ทอง	ชุมชนหนองแถมหัวทุ่งรวมใจพัฒนา
13	นายณรงค์ชัย รักเยี่ยม	ชุมชนบ้านหนองแจง
14	นายพิเชฐ บุญอยู่	ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา
15	นายเจ็ดศักดิ์ ทับยุง	ชุมชนบ้านท่าต้นโพธิ์-ท่าขาม
16	นายบุญสม เพ็งหอม	ชุมชนบ้านวังขุนด่าน-บึงกระจับ ก้าวหน้า
17	นายนริศ อุดมสินธ์	ชุมชนบ้านท่าคอย
18	นายเชษฐรัตน์ ครบแคล้ว	ชุมชนบ้านโค้งข่อย
19	นายเถลิงศักดิ์ ช้างเผือก	ชุมชนเขื่อนเพชร-ท่าซึก
20	นายศิริ เหย่งพก	ชุมชนบ้านฝั่งคลอง
21	นายสำราญ คล้ายคล้าย	ชุมชนบ้านหนองปลวก-โค้งตาสุก-สาย 1

สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน เป็นคณะทำงานในการพัฒนา การแก้ไขปัญหา และสร้างความสามัคคีของชุมชน และมีหน้าที่ช่วยเหลือเทศบาลเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดบริการ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง เสริมสร้างปลูกจิตสำนึก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนร่วมกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของประชาชน

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ายาง ขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนทุกท่านที่สละเวลาส่วนตัว เพื่อส่วนรวม เข้ามามีส่วนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันเพื่อให้เทศบาลตำบลท่ายางเป็นเมืองที่น่าอยู่ของ ทุกคน

